

สรุปข่าวประจำวัน 17-23 มีนาคม 2564

พาณิชย์เดินแผนสู่ทุกมิติ หวังไทยทวงแชมป์ส่งออกข้าว

พาณิชย์เดินนายยุทธศาสตร์ข้าวไทย-ขยายตลาดออนไลน์ หวังทวงแชมป์ส่งออกข้าวคืน หลังเวียดนามเปียดไทยขึ้นแท่นอันดับ 2 ส่งออกข้าวมากสุดในโลกรองจากอินเดีย ด้านคู่แข่งตีราคาหวังชิงมาร์เก็ตแชร์ในตลาดเพิ่ม

การแข่งขันส่งออกข้าวในตลาดโลกนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายประเทศต่างตีราคาในตลาดแบบไม่มีใครยอมใคร เช่น อินเดีย และเวียดนาม ทำให้ไทยที่เคยครองอันดับ 1 ในการส่งออกข้าว ต้องตกชั้นเสียแชมป์อย่างน่าใจหายยิ่งในปี 63 ที่ผ่านมา ที่ต้องเผชิญวิกฤตกรรมสารพัดปัญหาทั้งโควิด ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ต้นทุนการเพาะปลูกสูงจากปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำสวนทางคู่แข่ง ล้วนแต่เป็นตัวฉุดรั้งให้การส่งออกข้าวไทย ที่เคยอยู่ในอันดับ 2 ของโลกในปี 62 ร่วงหล่นลงมาอยู่อันดับ 3 ในปีที่แล้ว ด้วยปริมาณการส่งออกที่ลดเหลือเพียง 5.72 ล้านตัน ลดลง 24.54% จากปี 62 ขณะที่มูลค่าการส่งออก ลดลง 11.41% ในรูปของดอลลาร์สหรัฐ มาที่ 3,727 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดลง 11.23% ในรูปเงินบาท มาอยู่ที่ 1.16 แสนล้านบาท

หากตลาดส่งออกสายตาไปที่คู่แข่งสำคัญ พบว่า อินเดียเป็นคู่แข่งในตลาดข้าวหอมไทย ข้าวพื้นแข็ง และข้าวหนึ่ง ขณะที่ฝั่งเวียดนามเป็นคู่แข่งตลาดข้าวไทยทุกชนิด ยกเว้นข้าวเหนียว รวมทั้งได้หันมาขยายตลาดส่งออกข้าวคุณภาพสูง และสร้างตราหือข้าวของเวียดนามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างประเทศ

ส่วนข้าวพรีเมียมทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวหอมไทย มีคู่แข่งทั้งเวียดนาม สหรัฐ กัมพูชา อินเดียและเมียนมา ปัจจุบันข้าวพื้นนุ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น แต่ไทยมีความพร้อมในการแข่งขันน้อยกว่าข้าวประเภทอื่น โดยไทยยังไม่มีมาตรฐานสินค้าข้าวพื้นนุ่ม และยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาสายพันธุ์ ในขณะที่เวียดนามมีการพัฒนาหลายสายพันธุ์ เช่น นางฮวา OM5451 รวมถึงกัมพูชาที่เป็นผู้ผลิตข้าวพื้นนุ่มที่สำคัญอีกราย ส่วนจีนก็เข้าไปพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มหลายสายพันธุ์ในกัมพูชา

นอกจากคู่แข่งจะแข็งแรงแรงขึ้นแล้ว ในช่วงที่ทั่วโลกเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้แต่ละประเทศปรับแผนการซื้อข้าวจากเดิมที่เน้นข้าวคุณภาพราคาสูง ก็หันมาซื้อข้าวในราคาที่ถูกลง และที่สำคัญเงินจากที่เคยพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศก็ลดสัดส่วนลง และหันไปให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวในประเทศ ด้วยการพัฒนาพื้นที่การเกษตรมาตรฐานสูง และพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆ

ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าในระยะข้างหน้าจีนอาจเป็นคู่แข่งสำคัญอีกประเทศ หากเงินหันมาส่งออกข้าวเหมือนกับสินค้าอื่นๆ ที่จีนเคยตีตลาดมาแล้วและประสบความสำเร็จ ถือเป็นสัญญาณอันตรายหากไทยไม่เร่งปรับตัวรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ก็เชื่อว่าทางการไทยจะยอมจำนนเป็นฝ่ายถูกรุกไล่อยู่ข้างเดียว เพราะที่ผ่านมา ภาครัฐก็พยายามหากลยุทธ์ในการผลักดันให้ไทยกลับมาครองความเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวให้ได้อีกครั้ง โดยกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ข้าว ที่เน้นการผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการของตลาด 7 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวหนึ่ง ข้าวเหนียว และข้าวคุณภาพพิเศษที่มีตลาดเฉพาะ โดยแยกทำตลาดชัดเจน คือตลาดพรีเมียม สำหรับส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมไทย, ตลาดทั่วไป สำหรับข้าวพื้นนุ่ม ข้าว

พันธุ์แข็ง และตลาดเฉพาะ สำหรับข้าวเหนียว และข้าวคุณภาพพิเศษ รวมถึงจะมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาด หวังให้ไทยกลับมาเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ส่งออกข้าวของโลก

เมื่อกำหนดแผนการตลาดที่ชัดเจนแล้ว ในอีกด้านหนึ่งก็มีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น โดยลดต้นทุนการเพาะปลูกให้เหลือเฉลี่ยไม่เกินไร่ละ 3,000 บาท หรือไม่เกินตันละ 6,000 บาท ภายในปี 67 และเพิ่มข้าวพันธุ์ใหม่ให้ได้ไม่น้อยกว่า 12 พันธุ์ แบ่งเป็น ข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ อายุสั้นไม่เกิน 100 วัน ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 1 ตัน พันธุ์ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ อายุสั้นไม่เกิน 100 วัน ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 1.5 ตัน พันธุ์ข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 0.8 ตัน และพันธุ์ข้าวที่มีโภชนาการสูง 2 พันธุ์ ผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า 0.8 ตัน

สำหรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้นั้น กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 6 ล้านตัน โดย "นายกิริติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ" ออกมาระบุว่าการที่จะทำให้ตัวเลขส่งออกข้าวไทยไปถึงฝั่งได้ จะต้องร่วมกับทูตพาณิชย์ในต่างประเทศจัดกิจกรรมโปรโมทข้าวไทยในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและหากกลุ่มลูกค้าใหม่พร้อมเร่งเครื่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทย โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนา พันธุ์ข้าวให้ตรงตามที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการส่งออกข้าว และเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักและต้องการเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาการผลิตและการตลาดให้แข่งขันได้แล้ว แต่ดูเหมือนว่าในด้านราคา จะยังเป็นปัญหาอยู่ สะท้อนจากความเห็นของผู้ส่งออกข้าวที่ประสานเสียงยอมรับว่า ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก ทำให้ผู้บริโภคหันไปนำเข้าจากประเทศอื่นแทน เช่น ข้าวขาว 5% ไทยขายตันละ 480-490 เหรียญ ขณะที่เวียดนามขาย 440 เหรียญ และอินเดียขายเพียง 360 เหรียญ ประกอบกับพันธุ์ข้าวของไทยบางชนิดไม่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงเป็นจุดอ่อนที่ถูกคู่แข่งโจมตีช่วงชิงตลาดไปต่อหน้าต่อตา

นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้รายได้จากการส่งออกหดหาย โดยผู้ส่งออกข้าวเรียกร้องให้ภาครัฐดูแลค่าเงินให้มีเสถียรภาพ ไม่แข็งค่ามากเกินไป พร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ด้วยผู้เล่นทั้งรายเก่ารายใหม่ ที่พร้อมจะใช้ทุกยุทธวิธีในการชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวโลก ทำให้การที่ไทยจะทวงแชมป์กลับคืนได้นั้น รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวของไทยต้องปรับกลยุทธ์ วางแผนรับมือ กับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเร่งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้ตอบสนองความต้องการในตลาดโลก ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มปริมาณการผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพื่อเร่งสปีดของไทยให้พร้อมรับการกับแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะหลังจากโควิดคลี่คลายแล้ว เชื่อว่าทุกประเทศก็ต้องหาช่องทางในการป้อนรายได้ส่งออกกันยกใหญ่ หากไทยยังย่ำอยู่กับที่ อาจต้องเพลี่ยงพล้ำตลาดทำให้คู่แข่งแบบไม่มีวันพินกลับก็เป็นได้

ที่มา TNN24

กรม.เห็นชอบต่ออายุร่าง MOU คำข้าวไทย-บังกลาเทศปีละ 1 ล้านตัน อีก 5 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่ออายุร่าง MOU คำข้าวไทย-บังกลาเทศ ปีละ 1 ล้านตัน ออกไปอีก 5 ปี ตามที่รัฐบาลบังกลาเทศได้แจ้งความประสงค์กับรัฐบาลไทยขอต่ออายุ MOU ฉบับเดิม (ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 พ.ค.60) ซึ่งหมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 โดยจัดทำร่าง MOU ฉบับใหม่ เพื่อนำเข้าข้าวจากไทยสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศ โดยมีแผนนำเข้าข้าวจากไทยประมาณ 5 แสนตัน ภายในเดือน ก.ค.63-

ม.ย.64 เนื่องจากบังกลาเทศประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงกลางปี 2563 ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายจำนวนมาก

"เพื่อเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลบังกลาเทศพิจารณานำเข้าข้าวจากไทย และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดบังกลาเทศได้มากขึ้น ครม.จึงมีมติอนุมัติต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จากเดิมที่หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขยายให้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนามเป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ" น.ส.รัชดา กล่าว

ทั้งนี้ สารสำคัญของ MOU ฉบับใหม่เหมือนกับฉบับเดิม โดยมีรายละเอียด คือ ไทยและบังกลาเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวไทยทุกชนิดแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ประมาณ 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2569 ตามความต้องการของบังกลาเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก โดยฝ่ายไทยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนบังกลาเทศมอบหมายให้กรมอาหาร กระทรวงอาหาร เป็นผู้ดำเนินการ
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ออส. MOU ขวานำเข้าข้าวหอม ทำข้าวถุง ลดแรกเป้าหมาย 20 ตัน

ออส. ทำข้อตกลงซื้อขายข้าวพื้นนุ่มกับขวานา เพื่อทำข้าวถุง แบรินด์ “ข้าว ออส.” ลดแรกที่จะรับซื้อประมาณ 20 ตัน คาดว่าจะผลิตและจำหน่ายได้ในไตรมาส 2 ของปีนี้

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ออส.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมขวานาและเกษตรกรไทย ว่า ออส. เอ็มโอยู ซื้อข้าวกับขวานาครั้งนี้เฉพาะข้าวพื้นนุ่ม เพื่อทำตลาดข้าวถุงภายใต้ แบรินด์ “ข้าว ออส.” ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มจำหน่ายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2564 นี้ ซึ่งจะจัดทำข้าวถุงขนาด 2 กิโลกรัม และข้าวถุง 5 กิโลกรัม โดยเป้าหมายในการจำหน่ายทั้งร้านธงฟ้า ห้างโมเดิร์นเทรด

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดทำข้าวพื้นนุ่มในการจำหน่าย ข้าว ออส. ครั้งนี้จากเดิมที่จำหน่ายข้าวถุงหอมมะลิ เชื่อว่าจะสร้างรายได้ในการขายข้าวถุงของ ออส. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มียอดขายได้อยู่ที่ 300-400 ล้านบาท ดังนั้นหลังจากนี้ ออส.ก็จะทำการสำรวจปริมาณผลผลิตข้าวที่จะออก เพื่อที่จะได้วางแผนการผลิตและการทำตลาดเพื่อไม่มีปัญหา พร้อมกันนี้ เป้าหมายในการซื้อข้าวในลดแรกอยู่ที่ 10-20 ตัน ส่วนราคาในการรับซื้อนั้นยังไม่สามารถบอกได้ แต่ก็รับซื้ออย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ของขวานา และรับซื้อในราคาตลาด โดยต้องรอให้ปริมาณผลผลิตออกมาก่อนถึงจะคาดการณ์ราคาซื้อขายได้ ส่วนราคาจำหน่ายนั้นก็ประเมินจากราคาข้าวถุงในตลาด ซึ่งราคานั้นจะต่ำกว่าราคาข้าวหอมมะลิอย่างแน่นอน แต่ก็สูงกว่าข้าวขาว

“ราคาข้าวถุงในตลาดที่มีการจำหน่ายในตอนนี้ เช่น ราคาข้าวหอมมะลิ 5 ก.ก. อยู่ที่ประมาณ 250 บาท ข้าวหอมมะลิ 2 ก.ก. อยู่ที่ 110 บาท เป็นต้น ซึ่งก็จะนำมาพิจารณาเพื่อตั้งราคาจำหน่ายต่อไป”

นอกจากนี้ ออส.จะซื้อข้าวเพื่อทำข้าวถุงขายในประเทศแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะทำข้าวเพื่อการส่งออกอีกด้วย โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม โดยตลาดที่มีการหารือทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ คือ มาเลเซีย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาวางจะทำตลาดอย่างไร จะจำหน่ายในรูปแบบข้าวถุงได้หรือไม่ ซึ่งต้องขอเวลาในการดูในเรื่องนี้ก่อน ส่วนตลาดอื่น ๆ เช่น จีน ฮองกง ก็ยังมองตลาดอยู่

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทางสมาคมมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวนุ่มให้กับชาวนา รวมถึงพันธุ์ข้าว กข 85 ด้วย ซึ่งเริ่มทำการปลูกได้มา 2 ปีแล้ว โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 1 ตัน แต่ทั้งนี้ชาวนาก็ยังเพาะปลูกข้าวหอมปทุมอยู่ เนื่องจากเป็นข้าวที่ติดตลาดไปแล้ว

โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวพื้นนุ่มตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เช่น ชัยนาท กำแพงเพชร สิงห์บุรี อโยธยา ปทุมธานี นครปฐม สุพรรณบุรี เป็นต้น สำหรับราคาข้าวพื้นนุ่ม ราคาตลาดอยู่ที่ 9,300-9,700 บาทต่อตันข้าวเปลือก ส่วนข้าวพื้นแข็งราคาตลาดอยู่ที่ 8,500-8,700 บาทต่อตันข้าวเปลือก ในความขึ้นที่ 25% อย่างไรก็ดี ข้าวทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่ได้อยู่โครงการรัฐ โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ แต่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ชาวนาชนิดดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

สต็อกข้าวโรงสีอีสานเกือบเกลี้ยง ลดลงมากสุดรอบ 10 ปี

ผงสต็อกข้าวโรงสีอีสานเกือบเกลี้ยงแล้ว ราคาตลาดยังนิ่งแค่ตันละ 12,500 บาท คาดตันเหตุจากปมขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกสะดุด จุรินทร์ เตรียมถกสมาคมผู้ส่งออกข้าว 24 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้มีการรายงานสถานการณ์ข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะกรรมการและสมาชิก ได้แจ้งข้อมูลว่า สต็อกข้าวที่มีอยู่ในโรงสีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสต็อกข้าวของฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีสต็อกที่ลดลงอย่างมากในรอบ 10 ปีทุกคนได้ลดกำลังการผลิตลงถึง 50% และคาดว่า ข้าวสำรองที่มีอยู่ในโรงสีหากเร่งสีแปรก็ไม่เกิน 20 วันข้าวจะหมดจากในสต็อกของโรงสี

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณข้าวมีน้อยมากราคาข้าวกลับไม่ขยับขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ของทุกฝ่ายน่าจะมาจากการที่ผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศได้ล่าช้าเพราะข่าวการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการขึ้นราคาค่าขนส่งที่สูงขึ้นมากทำให้การรับซื้อข้าวสารของผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศรับซื้อข้าวจากโรงสีได้ในราคาไม่สูงจึงทำให้โรงสีไม่สารลซื้อข้าวเปลือกในราคาเพิ่มสูงขึ้นได้

“หากไม่เกิดเหตุการณ์ปัญหาการส่งออกถึงตัวทุกคนยังคาดการณ์ว่าราคาข้าวเปลือกน่าจะมีราคาที่ 14,000-15,000 บาท/ตัน แต่เวลานี้ราคาข้าวเปลือกที่โรงสีสามารถจะรับซื้อได้เพียง 12,500-12,800 บาท/ตันเท่านั้น ทุกคนก็คาดหวังว่าสถานการณ์จะเป็นปกติโดยเร็วซึ่งก็จะทำให้ราคาข้าวจะได้มีโอกาสที่จะขยับสูงขึ้นไปถึงราคาประกันรายได้กำหนดไว้ได้”

ส่วนข้าวเหนียวรายงานมาว่าราคากำลังจะค่อยๆดีขึ้นแต่พอมีข่าวว่ามีข้าวเหนียวลักลอบจากเพื่อนบ้านราคาถูกเข้ามา ประกอบกับข้าวเหนียวนาปรังในประเทศกำลังเริ่มเตรียมเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและหากยังมีข้าวเหนียวที่ลักลอบจากเพื่อนบ้านเข้ามาจะทำให้ราคาข้าวเหนียวตกต่ำลงมากกว่าที่ควรจะเป็น ผู้ค้าข้าวสารในตลาดการค้าข้าวเหนียวก็กังวลกลัวราคาจะลดต่ำลงจะชะลอการรับซื้อข้าวสารจากโรงสี

รายงานข่าว ระบุว่า นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจะไปประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเรื่อง “ทิศทางการตลาดข้าวไทย ปี 64” ในวันที่ 24 มีนาคม 2564

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าวงวดที่ 20 ชดเชย 3 ชนิด “หอมปทุมธานี”ราคาพุ่ง งดจ่ายงวดแรก

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 20 ชดเชยเหลือแค่ 3 ชนิด เผย “ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี” ราคาพุ่งเกินเพดานประกัน ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเป็นงวดแรก ระบุ “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่” ยังได้รับเงินสูงสุด “ข้าวเปลือกเจ้า” ต่ำสุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 22 มี.ค.2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 20 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15-21 มี.ค.2564 จำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยทั้ง 3 ชนิด จ่ายชดเชย 20 งวดติดต่อกัน เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ แต่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ถือเป็นงวดแรกที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง หลังจากที่ราคาขยับสูงขึ้นเกินเพดานประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 11,813.46 บาท มีส่วนต่างต้นละ 2,186.54 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,748.46 บาท มีส่วนต่างต้นละ 251.54 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,125.96 บาท ไม่มีส่วนต่างต้องจ่าย และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 11,487.02 บาท มีส่วนต่างต้นละ 512.98 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 20 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 34,984.64 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 7,546.20 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 8,207.68 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“จूरिन्तर” एक अकर राखुत पानामा रूम मी पेमियत का खाय प्रूम दन संगुत का खाय

“จूरिन्तर” หรือเอกอัครราชทูตปานามา เดินหน้าร่วมมือขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน ตั้งเป้าผลักดันให้การค้าขายเข้าสู่ระดับเดิม 10,000 ล้านดอลลาร์ หลังลดลงต่อเนื่อง พร้อมดันส่งออกข้าว หลังพบช่องขายได้ เหตุชาวปานามานิยมบริโภค เผยจะใช้ปานามาเป็นประตูส่งออกสู่ประเทศแถบลาตินอเมริกาด้วย

นายจूरिन्तर ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังน.ส. อิตเซล การ์นา เชน ซัน เอกอัครราชทูตปานามาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้มีโอกาสต้อนรับทูตปานามาประจำประเทศไทย และได้ใช้โอกาสนี้ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปานามา และความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับปานามา ลดต่ำลงตั้งแต่ปี 2559 จากมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ พอปี 2560 ลดเหลือ 7,500 ล้านดอลลาร์ ปี 2561 ลด

เหลือ 6,000 ล้านบาท และปี 2562 ลดเหลือ 4,000 ล้านบาท จึงต้องหาทางผลักดันให้มีการขยายตัวกลับไปสู่ระดับเดิม คือ 10,000 ล้านบาทให้ได้

ทั้งนี้ ปานามาเป็นประเทศที่มีประชากร 4.2 ล้านคน อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยรายได้ต่อหัวของชาวปานามาสูงกว่าไทยหนึ่งเท่าตัวโดยประมาณ และเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าสำคัญจากไทย เช่น รถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ หมวกอาหาร ทั้งอาหารทะเล อาหารกระป๋อง หมวกเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และสามารถเป็นประตูการค้ากระจายไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เม็กซิโก อเมริกากลางและอเมริกาใต้ตอนบน

หวังว่าจะจับมือร่วมกันในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันต่อไปได้ในอนาคต โดยเฉพาะมูลค่าการค้าของสินค้าสำคัญ รวมทั้งข้าวของประเทศไทย เพราะชาวปานามาทานข้าวเยอะมาก ทานข้าวเมล็ดยาวที่ประเทศไทยผลิตด้วย หวังว่าจากนี้เราจะได้เพิ่มมูลค่าการส่งออกข้าวได้ โดยปัจจุบัน ปานามานำเข้าข้าวจากสหรัฐฯ 40% บราซิล 36% และไทยเพียง 1% ยังมีโอกาสขยายได้อีกมาก”

อย่างไรก็ตาม ในการหารือครั้งนี้ ไทยได้เชิญภาคเอกชนของปานามาผ่านท่านทูต ให้เชิญมาร่วมงานสำคัญของไทย 2 งาน ได้แก่ 1.วันที่ 25 มี.ค.2564 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานจับคู่ออนไลน์ Online Business Matching ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป กับทุกประเทศในโลก และ 2.วันที่ 25-29 พ.ค.2564 จัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2021 หรือที่เรียกว่างานแสดงสินค้าอาหารโลกของไทย งานนี้จะช่วยส่งเสริมการส่งออกอาหารของไทยได้มาก หลายประเทศในโลกเข้าร่วม ถือเป็นโอกาสเชิญภาคเอกชนของปานามาเข้าร่วมด้วย

ปัจจุบัน ปานามานำเข้าสินค้าจากไทยมากเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์และเวียดนาม และเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าส่งออกจากประเทศไทย ส่วนในด้านความสัมพันธ์ ไทยและปานามาได้มีความสัมพันธ์กันมาแล้ว 39 ปี

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวงวดที่ 19 ชดเชย 4 ชนิด หอมมะลินอกพื้นที่ได้สูงสุด

“พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 19 ได้รับชดเชย 4 ชนิด ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลิที่สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว เผยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้รับเงินสูงสุด ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีได้ต่ำสุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 15 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 19 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุนวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 8-14 มี.ค.2564 จำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว โดยเป็นการจ่ายชดเชย 19 งวดติดต่อกัน เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชย เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว

โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 11,812.13 บาท มีส่วนต่างต้นละ 2,187.87 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 9,721.59 บาท มีส่วนต่างต้น

(Organic Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ 990 เหรียญสหรัฐต่อดัน) ข้าวหอมอินทรี (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐต่อดัน) และข้าวกล้องหอมอินทรี (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐต่อดัน)

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 4.583 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4.581 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณการผลผลิตในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 4.261 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 7.18 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.86 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 638 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับ 621 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 ที่ผ่านมามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไปแล้วประมาณ 1.62 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22.6% ของพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวทั้งหมด โดยมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 933,660 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Antara รายงานว่า รัฐบาลได้พิจารณาที่จะใช้นโยบายจัดหาข้าวในประเทศเพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศก่อนที่จะให้มีการนำเข้าข้าว โดยรัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงาน BULOG เป็นผู้ดำเนินการจัดหาข้าวจากต่างประเทศในปีนี้อยู่ประมาณ 1 ล้านตัน แต่ยังไม่ใช่การนำเข้าในขณะนี้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูหลัก ซึ่งในขณะนี้ BULOG กำลังประสานงานกับกระทรวงเกษตรฯ เพื่อดำเนินการจัดหาข้าวจากเกษตรกรทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2021 ที่ผ่านมามีสต็อกข้าวสำรองประมาณ 883,585 ตัน ประกอบด้วยสต็อกข้าวของรัฐบาล (government stocks) จำนวน 859,877 ตัน และสต็อกสำหรับธุรกิจ (commercial rice stocks) จำนวน 23,708 ตัน โดยที่สต็อกข้าวของรัฐบาลนั้นข้าวส่วนหนึ่งซึ่งมีจำนวนประมาณ 106,642 ตัน เป็นข้าวคุณภาพต่ำ (low-quality rice) ที่นำเข้ามาในช่วงปี 2018

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า BULOG ได้เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดนโยบายของหน่วยงานใหม่ในการที่จะจัดสรรข้าวสำรอง เช่นเดียวกับการจัดหาคลังเก็บสินค้าให้เพียงพอสำหรับการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในประเทศ โดยนับตั้งแต่ปี 2018 ที่ผ่านมามี BULOG ไม่ได้รับอนุญาตให้มีหน้าที่ในการจัดสรรข้าวให้แก่ภาคส่วนที่มีความอ่อนแอของประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 50,900 ตัน ลดลงประมาณ 4.5% เมื่อเทียบกับปริมาณ 53,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 28,100 ตัน ลดลงประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับ 28,300 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวขาว 800 ตัน ข้าวหอม 25,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 1,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.2% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 3.95% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 53.1%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 14,300 ตัน เพิ่มขึ้น 5.15% เมื่อเทียบกับ 13,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวหอม 13,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.1%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 2,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 46.0% และสัดส่วนลดลง 43.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563) จีนประมาณ 3,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆ 1,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.3%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) มีปริมาณ 5,371 ตัน เพิ่มขึ้น 148.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,159 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 1,746 ตัน ลดลง 13.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ประเทศจีนจำนวน 3,415 ตัน สหรัฐฯจำนวน 144 ตัน เพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 108 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แคนาดา 61 ตัน เพิ่มขึ้น 56.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 39 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวม 14,400 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 11,800 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 286 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 138 แห่ง โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม เท่ากับปี 2019 แต่ลดลงประมาณ 14.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 47 กิโลกรัมในปี 2011

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 7.53 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 7.37 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.21 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.07 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.36 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.41 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 10.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 10.39 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 295,800 ตัน ลดลงประมาณ 1.23% เมื่อเทียบกับปริมาณ 299,500 ตัน ในปี 2562 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 155,700 ตัน ลดลงประมาณ 0.45% เมื่อเทียบกับ 156,400 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,600 ตัน ข้าวหอม

140,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 0.57% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 52.3%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งส่งออกนำเข้าประมาณ 78,100 ตัน ลดลง 12.05% เมื่อเทียบกับ 88,800 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวหอม 71,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 6,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.4%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 23,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.0% โดยส่งออกนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 115.59% และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 122.22% เมื่อเทียบกับปี 2562) จีนประมาณ 19,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.7%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 7,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.4%) ออสเตรเลียประมาณ 2,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ 9,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในปี 2563 มีปริมาณ 12,651 ตัน ลดลง 9.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,044 ตัน ในปี 2562 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,740 ตัน ลดลง 22.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,632 ตัน ในปี 2562 ตามด้วยประเทศจีนจำนวน 1,250 ตัน เพิ่มขึ้น 681.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 160 ตัน ในปี 2562 สหรัฐจำนวน 749 ตัน ลดลง 6.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 800 ตัน ในปี 2562 แคนาดา 392 ตัน เพิ่มขึ้น 154.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 154 ตัน ในปี 2562 เป็นต้น

ที่มา Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 87,811 ตัน ประกอบด้วย 1) ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous polished medium grain rice) จากประเทศสหรัฐฯ จำนวนรวม 49,500 ตัน แบ่งเป็น 13,000 ตัน, 12,500 ตัน และ ลี้อตละ 12,000 ตัน จำนวน 2 ลี้อต กำหนดส่งมอบวันที่ 20 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2021, วันที่ 10 กรกฎาคม-20 สิงหาคม 2021 และวันที่ 1 สิงหาคม-10 กันยายน 2021 2) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศไทยจำนวน 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม-10 กันยายน 2021 3) ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled long grain rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 31,111 ตัน แบ่งเป็นลี้อตละ 6,000 ตัน จำนวน 3 ลี้อต, 6,111 ตัน และ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม-20 สิงหาคม 2021, วันที่ 20 สิงหาคม-30 กันยายน 2021 และวันที่ 1 กันยายน-10 ตุลาคม 2021

ผลการประมูลปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวนรวม 38 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐฯ 49,500 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 18 ราย และซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 38,311 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 20 ราย โดยราคาที่ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 93,522 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 859 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือที่ 101,004 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 927 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดซื้อข้าวรวม 37,980 ตันนั้น ผลการประมูลปรากฏว่า มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวนรวม 31 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐฯ 12,000 ตัน และจากประเทศจีน 12,000 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคารวม 14 ราย และซื้อข้าวสาร

เมล็ดข้าวจากไทยจำนวน 12,000 ตัน และ 1,980 ตัน จากที่มีผู้ยื่นเสนอราคา รวม 17 ราย โดยราคาที่ประมูลได้เฉลี่ยอยู่ที่ 93,102 เยนต่อตัน (ไม่รวมภาษี) (ประมาณ 859 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือที่ 100,550 เยนต่อตัน (รวมภาษี) (ประมาณ 927 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ทั้งนี้ การประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ทั้ง 12 ครั้งของปีงบประมาณ 2020/21 (1 เมษายน 2020-31 มีนาคม 2021) ซึ่งมีการประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มาจนถึงครั้งที่ 12 ประเทศญี่ปุ่นได้ซื้อข้าวไปแล้วเป็นจำนวนรวม 617,841 ตัน ประกอบด้วยข้าวจากสหรัฐฯ (ข้าวสารเมล็ดกลาง) จำนวนรวม 278,500 ตัน (สัดส่วน 45.07%) ข้าวจากไทยจำนวนรวม 279,341 ตัน (สัดส่วน 45.21%) ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาว 273,061 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 6,280 ตัน นอกจากนี้ยังซื้อข้าวจากประเทศจีน (ข้าวสารเมล็ดกลาง) จำนวนรวม 60,000 ตัน (สัดส่วน 9.71%)

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินรูปีมีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยขยับขึ้น 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 398-403 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 395-401 เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ซื้อบางส่วนยังไม่ตกลงทำสัญญาซื้อข้าวเพราะเกรงเรื่องปัญหาการส่งมอบที่ล่าช้าจากปัญหาความแออัดที่ท่าเรือหลักๆ

กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (เริ่มตั้งแต่ 26-28 กันยายน 2020-30 กันยายน 2021) ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2021 สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 68.448 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 60.297 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab ประมาณ 20.282 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 29.63% ของข้าวที่จัดหาทั้งหมด ตามด้วยแคว้น Uttar Pradesh สัดส่วนประมาณ 9.8% แคว้น Chattisgarh สัดส่วนประมาณ 8.7% แคว้น Haryana สัดส่วนประมาณ 8.3% แคว้น Telangana สัดส่วนประมาณ 7.1% แคว้น Odisha สัดส่วนประมาณ 8.9% แคว้น Madhya Pradesh สัดส่วนประมาณ 5.4% แคว้น Andhra Pradesh สัดส่วนประมาณ 6.3% แคว้น Bihar สัดส่วนประมาณ 5.1% แคว้น Tamil Nadu สัดส่วนประมาณ 3.7% และแคว้นอื่นประมาณ 7.1% โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 10.065 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17.8391 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดจากราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 259 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

รัฐบาลอินเดียคาดว่าโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif crop season ของปีการผลิต 2020/21 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2020 (เร็วกว่ากำหนดคือวันที่ 1 ตุลาคม) และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2021) จะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 74.2 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับจำนวน 62.7 ล้านตัน ของปี 2019/20 ที่ผ่านมา (รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวของปี 2020/21 ไว้ที่ 49.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 19% เมื่อเทียบกับเป้าหมายในปี 2019/20 ที่ 41.6 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้เพิ่มจุดรับซื้อข้าวเพิ่มขึ้นจาก 30,709 จุด เป็น 39,122 จุดทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นประมาณ 27% จากปีที่ผ่านมา) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

จำนวนประมาณ 15.7 ล้านราย (เพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากปีที่ผ่านมา) และคาดว่าจะมีการจ่ายเงินให้เกษตรกร ประมาณ 1,400,780 ล้านรูปี หรือประมาณ 18,786 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปีที่ผ่านมา)

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศราคาซื้อขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูกาลผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2020/21 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,245 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 166 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคาซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 249 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% จาก 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 242 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 251 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% จาก 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 244 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ในปี 2019/20

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าว จำนวน 315,612 ตัน ลดลงประมาณ 12.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 361,609 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และลดลง 2.66% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ที่มีการส่งออกจำนวน 324,254 ตัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 61,298 ตัน เพิ่มขึ้น 5.32% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่ลดลง 15.74% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 254,327 ตัน ลดลง 16.18% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่เพิ่มขึ้น 1.12% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ 180.285 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.65% เมื่อเทียบกับ 183.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และลดลง 7.18% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2564 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 64.714 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 20.92% เมื่อเทียบกับ 53.517 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 115.571 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 10.96% เมื่อเทียบกับ 129.793 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก (กรกฎาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) ของปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,489,759 ตัน ลดลงประมาณ 10.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,766,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 367,199 ตัน ลดลง 35.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 569,938 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,122,560 ตัน ลดลงประมาณ 3.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,196,541 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 1,337.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4.26% เมื่อเทียบกับ 1,397.482 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 368.942 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 26.16% เมื่อเทียบกับ 499.676 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 968.948 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 7.92% เมื่อเทียบกับ 897.806 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

สำหรับในปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,166,130 ตัน เพิ่มประมาณ 1.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,120,137 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 890,207 ตัน เพิ่มขึ้น 34.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 659,571 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,275,923 ตัน ลดลงประมาณ 5.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,460,566 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,175.493 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.12% เมื่อเทียบกับ 2,069.618 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 790.792 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 24.63% เมื่อเทียบกับ 634.532 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,384.701 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.51% เมื่อเทียบกับ 1,435.086 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2562

ที่มา *Oryza.com*

บังคลาเทศ

หน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) รายงานความคืบหน้าการประมูลนำเข้าข้าว (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE (PACKAGE-10) UNDER 2020-21) ครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวหนึ่งที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิจำนวน 50,000 ตัน (+/- 5%) โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่ามีบริษัทจากอินเดีย 2 ราย ที่ยื่นเสนอข้าวจากอินเดียโดยราคาต่ำสุดคือ 417.71 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ส่วนอีกรายเสนอราคา 449.49 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out)

นอกจากนี้ หน่วยงาน Directorate General of Food (DGF) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านธัญพืชของรัฐบาลภายใต้ กระทรวงการอาหาร (Ministry of Food) ยังได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 11 และ 15 มีนาคม 2564 โดยจะเปิดประมูลนำเข้าข้าว (INTERNATIONAL QUOTATION NOTICE FOR IMPORT OF NON-BASMATI PARBOILED RICE UNDER 2020-21) ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12 ซึ่งจะซื้อข้าวหนึ่งที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิครั้งละจำนวน 50,000 ตัน (+/- 5%) โดยกำหนดให้ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 24 และ 28 มีนาคม 2564 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 7 และ 11 เมษายน 2564 โดยกำหนดให้ผู้สนใจต้องยื่นข้อเสนอราคาในเทอม CIF (CIF liner out terms, including cost, insurance, freight and ship unloading costs) สำหรับส่งมอบไปที่ท่าเรือ Chattogram และ Mongla และกำหนดให้มีการส่งมอบข้าวภายในระยะเวลา 40 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญาแล้ว

นับจนถึงขณะนี้บังคลาเทศได้จัดประมูลเพื่อซื้อข้าวจากต่างประเทศไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง รวม 560,000 ตัน ซึ่งมีทั้งข้าวหนึ่งและข้าวขาว

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเว้นกระทรวงการค้า (the Trade Ministry) จากข้อกำหนดในการประมูลซื้อสินค้าเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปันส่วนของประเทศ โดยรัฐบาลจะอนุญาตให้กระทรวงการค้า สามารถนำเข้าสินค้าธัญพืชที่จำเป็นด้านยุทธศาสตร์ได้โดยการซื้อโดยตรง (direct purchase agreements) แทน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2563-16 มีนาคม 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 595,602 ตัน ลดลงประมาณ 16.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 716,927 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 98,346 ตัน ลดลงประมาณ 25.65% เมื่อเทียบกับจำนวน 132,280 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 497,257 ตัน ลดลงประมาณ 14.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 584,647 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 157,454 ตัน ลดลงประมาณ 43.60% เมื่อเทียบกับจำนวน 279,177 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 15,969 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-16 มีนาคม 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 97,940 ตัน ฝรั่งเศส 95,091 ตัน อิตาลี 58,944 ตัน โปแลนด์ 44,620 ตัน สเปน 39,378 ตัน เยอรมนี 39,337 ตัน โปรตุเกส 31,476 ตัน เบลเยียม 27,523 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,315 ตัน สวีเดน 12,999 ตัน ลิทัวเนีย 11,239 ตัน บัลแกเรีย 6,802 ตัน สโลวาเกีย 6,116 ตัน โรมาเนีย 4,819 ตัน ฮังการี 4,848 ตัน เดนมาร์ก 4,703 ตัน กรีซ 3,221 ตัน ออสเตรีย 2,689 ตัน ไอร์แลนด์ 2,767 ตัน ไชปรัส 1,825 ตัน ฟินแลนด์ 1,297 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-16 มีนาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 94,095 ตัน เพิ่มขึ้น 4.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 58,640 ตัน เพิ่มขึ้น 22.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 32,121 ตัน เพิ่มขึ้น 20.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 17,447 ตัน เพิ่มขึ้น 17.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากซูรินามจำนวน 14,376 ตัน ลดลง 0.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 71,784 ตัน ลดลง 25.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 58,886 ตัน ลดลง 8.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 56,231 ตัน เพิ่มขึ้น 18.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 55,067 ตัน ลดลง 38.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 49,257 ตัน เพิ่มขึ้น 10.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 85,917 ตัน ลดลง 44.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 16,738 ตัน ลดลง 36.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 10,388 ตัน ลดลง 22.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 8,317 ตัน เพิ่มขึ้น 622.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 7,420 ตัน ลดลง 13.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-15 มีนาคม 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 58,738 ตัน โปรตุเกส 29,426 ตัน เบลเยียม 27,303 ตัน ฝรั่งเศส 26,787 ตัน อิตาลี 24,157 ตัน โปแลนด์ 16,655 ตัน สเปน 19,176 ตัน เยอรมนี 3,650 ตัน เดนมาร์ก 3,650 ตัน บัลแกเรีย 501 ตัน โรมาเนีย 261 ตัน เป็นต้น (ข้อมูลของสหราชอาณาจักรไม่มีการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 69,196 ตัน เนเธอร์แลนด์ 46,653 ตัน อิตาลี 31,361 ตัน เยอรมนี 29,078 ตัน โปแลนด์ 24,975 ตัน เบลเยียม 20,234 ตัน สาธารณรัฐเชค 18,680 ตัน สเปน 16,815 ตัน สวีเดน 13,329 ตัน สโลวีเนีย 8,045 ตัน บัลแกเรีย 5,034 ตัน เดนมาร์ก 4,069 ตัน ลิทัวเนีย 4,089 ตัน ฮังการี 3,024 ตัน โรมาเนีย 3,755 ตัน โปรตุเกส 2,260 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 90,376 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,540 ตัน ฝรั่งเศส 16,083 ตัน อิตาลี 9,280 ตัน สเปน 5,338 ตัน โปแลนด์ 3,129 ตัน เยอรมนี 1,438 ตัน โปรตุเกส 871 ตัน ลิทัวเนีย 800 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-16 มีนาคม 2564 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 175,239 ตัน เพิ่มขึ้น 41.00% เมื่อเทียบกับจำนวน 124,283 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 129,992 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,510 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 45,246 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 90.33% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,773 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 มีนาคม 2564 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,409 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-16 มีนาคม 2564 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 90,275 ตัน สเปน 23,457 ตัน กรีซ 16,723 ตัน โปรตุเกส 15,700 ตัน เบลเยียม 9,505 ตัน เนเธอร์แลนด์ 7,040 ตัน บัลแกเรีย 3,924 ตัน โรมาเนีย 2,473 ตัน ฝรั่งเศส 1,732 ตัน เยอรมนี 1,313 ตัน โปแลนด์ 1,054 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 784 ตัน เดนมาร์ก 277 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา *Oryza.com*